

HƯNG HÀ Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội



Công nhân Công ty TNHH May Hưng Nhân vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa nỗ lực lao động sản xuất.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Linh hoạt trong phòng, chống dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch

với quan điểm khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn xã hội. Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện: Từ tháng 4 - 6/2021, Hưng Hà liên tục có những trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, hiệu quả, các đơn vị, địa phương trong huyện đã thực hiện đồng thời hai mục tiêu vừa bảo đảm phòng, chống dịch

vừa phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã điều tra, truy vết được trên 13.300 người từ vùng dịch về và những người có yếu tố nguy cơ cao. Tổ chức cách ly y tế, theo dõi sức khỏe hơn 100 trường hợp F1; lấy mẫu xét nghiệm trên 5.000 ca, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 năm 2021 cho trên 2.000 người. Huyện đã mở rộng và nâng cấp khu cách ly tập trung (cơ sở 1) tại Trung tâm Chính trị huyện từ 100 giường lên 300 giường, đồng thời thiết lập cơ sở 2 tại thôn Đống

Lâm, xã Hồng Minh với quy mô 200 giường. Các đơn vị y tế trong huyện luôn bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, thuốc, hóa chất, sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Điệp Nông cho biết: Trong tháng 5/2021, ngay sau khi nhận thông tin trường hợp mắc Covid-19 có lịch trình di chuyển liên quan đến xã Điệp Nông, huyện đã chỉ đạo ngành Y tế, xã Điệp Nông nhanh chóng truy vết và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Việc khoanh vùng, tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khu vực gia đình bệnh nhân và khu vực liên quan được triển khai kịp thời. Nhờ đó, địa phương bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Hiện xã đang tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là việc tăng cường chốt chặn dịch Covid-19 từ bên ngoài.

Cùng với những hoạt động trên, các địa phương trong huyện thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động nắm chắc diễn biến của dịch, sẵn sàng triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó đối

với các tình huống dịch. Huyện thành lập 6 đoàn kiểm tra, 2 tổ tuần tra liên ngành; các xã, thị trấn thành lập 251 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế và triển khai tiêm vắc-xin. Huyện phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Song song với triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Hưng Hà chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện: Trong thời gian tới, Hưng Hà tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm để án phát triển nông nghiệp năm 2021, trong đó trọng tâm là tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, bảo đảm đạt cả năng suất và giá trị trên một đơn vị diện tích; triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông, kế hoạch làm thủy lợi đồng xuân năm 2021; tham mưu ban hành nghị quyết và xây dựng kế hoạch để triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các xã Liên Hiệp, Tiến Đức, Hòa Bình tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung chỉnh trang cảnh

quan môi trường và nâng cấp cơ sở vật chất trường học, văn hóa, y tế. Các xã còn lại tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong quản lý, duy tu, khai thác, sử dụng và nâng cao chất lượng các tiêu chí phục vụ sản xuất, đời sống của người dân; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó chú trọng hình thành các mô hình sản xuất và tạo việc làm tại chỗ.

Cùng với đó, huyện chỉ đạo thị trấn Hưng Nhân và thị trấn Hưng Hà tiếp tục thực hiện nghiêm việc triển khai chương trình, để án phát triển đô thị văn minh; quản lý trật tự, xây dựng cảnh quan môi trường đô thị; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đô thị văn minh; vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng, bảo vệ cảnh quan đô thị và chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường. Huyện còn tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi về vốn, tài chính, thuế... Đây nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chủ động đôn đốc các dự án đã được phê duyệt, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách và có giải pháp chống thất thu.

Với những giải pháp đưa ra, Hưng Hà phần đầu năm 2021 tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 19.500 tỷ đồng, tăng 10,82%, hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội.

MAI THƯ

71.170 tỷ đồng tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng

Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn vẫn chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm mục tiêu kinh doanh đã đề ra, trong đó có đưa ra nhiều chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng như: giảm phí dịch vụ, giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói tín dụng hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (cho vay hỗ trợ cán bộ y tế, chương trình tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu, cho vay hỗ trợ tiêu dùng...). Đến cuối tháng 7/2021, dư nợ cho vay VND có mức lãi suất dưới 10%/năm chiếm tỷ trọng 85,7% và dư nợ cho vay VND có mức lãi suất trên 10%/năm chiếm tỷ trọng 14,3%. Ngoài ra, các TCTD trên địa bàn còn thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 445 khách hàng với dư nợ 880 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 7.109 khách hàng, số tiền lãi hỗ trợ 2,7 tỷ đồng; từ đó giúp khách hàng có điều kiện vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để tiếp tục duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nhờ triển khai tích cực các giải pháp, đến ngày 31/7, tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn bình đạt 9% với dư nợ cho vay ước đạt 71.170 tỷ đồng; trong đó cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,6%; cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 29,9% và cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 51,5% tổng dư nợ cho vay. Nhiều chương trình tín dụng được các TCTD triển khai thực hiện như: cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên với dư nợ ước đạt 2.085 tỷ đồng, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ với dư nợ ước đạt 25.715 tỷ đồng, cho vay chương trình nước sạch nông thôn theo Quyết định số 12 của UBND tỉnh với dư nợ cho vay 142 tỷ đồng...

MINH HƯƠNG



Hoạt động giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình.

ĐIỆN LỰC ĐÔNG HƯNG Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định

Trước nhu cầu sử dụng điện của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân ngày càng tăng cao, Điện lực Đông Hưng đã tập trung thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện và tuyển truyền sử dụng tiết kiệm điện nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng.

Điện lực Đông Hưng hiện quản lý 4 đường dây 35kV dài trên 72km; 5 đường dây 22kV dài gần 176km và 4 lộ đường dây 10kV dài hơn 117km; trên 1.125km đường dây hạ áp; 534 trạm biến áp; đang quản lý, cấp điện cho gần 99.000 khách hàng, trong đó gần 90.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn ngày càng tăng, có thời điểm tăng đột biến dẫn đến quá tải, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ông Nguyễn

Thành Chung, Giám đốc Điện lực Đông Hưng cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã sử dụng trên 140 triệu kWh, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm 2020; đặc biệt, công suất sử dụng điện trong các ngày nắng nóng tăng cao hơn so với hàng năm 40%. Để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, đơn vị đã thay mới, hoán đổi, chống quá tải tại các trạm biến áp; bảo dưỡng lưới điện định kỳ, phát quang hành lang tuyến, ngăn ngừa các sự cố cháy, nổ; tập trung các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên hệ thống lưới điện; tiến hành thí nghiệm định kỳ 100% trạm biến áp kết hợp đo tiếp địa trạm biến áp, bổ sung giá đỡ cáp, bình hạt chống ẩm, ép đầu cốt, gia cố tiếp địa; kiểm tra tu bù trung thế 8 bộ, tu bù hạ thế 350 bộ, luân chuyển nội bộ 10 máy biến áp, nâng

dung lượng 16 máy biến áp; sửa chữa lớn 6 công trình liên quan đến đường dây 0,4kV, cải tạo nâng cấp đường dây 35kV, chuyển lưới đường dây 10kV, thay thế 9 bộ cầu chì SI 10kV cũ hỏng, bổ sung trên 14.000m cáp, thay thế bộ sung 64 aptomat các loại... Ngoài ra, đơn vị tổ chức rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao để không gây gián đoạn cung cấp điện. Cán bộ, công nhân đơn vị tăng cường kiểm tra, tổ chức phát quang hành lang lưới điện cao áp nhằm bảo đảm an toàn và phòng tránh tai nạn về điện trong mùa mưa bão. Qua đó phát hiện các công trình xây dựng không bảo đảm an toàn hành lang lưới điện để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Anh Đỗ Xuân Luyện, công nhân Đội Quản lý vận hành, Điện lực Đông Hưng cho biết: Đơn vị tổ chức ứng trực 24/24 giờ để xử lý các sự cố, đặc biệt là khi có mưa bão; thực hiện việc

cải tạo, nâng cấp lưới điện định kỳ, thường xuyên bảo đảm cung ứng điện cho khách hàng liên tục, ổn định.

Điện lực Đông Hưng đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng điện tiết kiệm, bảo đảm an toàn các thiết bị điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Khuyến cáo người dân chọn thiết bị điện có nguồn gốc rõ ràng, lắp đặt đúng hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị điện; bảo đảm sử dụng đúng công suất, mục đích và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tải đa việc sử dụng các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn trong giờ cao điểm. Anh Phạm Duy Tĩnh, xã Đông Cường cho biết: Từ khi có thêm trạm biến áp, việc cung ứng điện ổn định hơn, mùa nắng nóng không còn bị mất điện như trước, tạo thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất, sinh hoạt. Gia đình tôi luôn nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào mùa nóng như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, ra khỏi nhà thì tắt điện, dùng thiết bị tiết kiệm điện năng...

Thời điểm này, Điện lực Đông Hưng tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, hoàn thiện các dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện; hạn chế sự cố về điện do cây cối tỉ đè, gây đổ và đường dây, nhất là trong mùa mưa bão; đồng thời tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tích cực tham gia bảo vệ hành lang lưới điện.

HIẾU NGHĨA



Điện lực Đông Hưng rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao để không gây gián đoạn việc cung cấp điện.

TRÀ GIANG Chủ động phòng, chống thiên tai

Là xã duyên giang, giáp sông Trà Lý, chịu nhiều ảnh hưởng của lũ lớn và xâm nhập mặn, những năm qua, xã Trà Giang (Kiến Xương) luôn chủ động thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", duy trì lực lượng trực sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có bão lũ xảy ra.

Cùng với đó, Trà Giang đã huy động 150 người vào lực lượng xung kích, 120 người trong lực lượng tiếp vận, 48 người lực lượng cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, trên địa bàn xã có 2 thôn nằm ngoài đê chính với 658 hộ, gần 2.000 khẩu và 28 hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê bồi, trên 100 hộ nhà yếu, người già, có đơn cũng được xây dựng phương án di dời khi có bão vào nơi an toàn.

Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa mùa và hoa màu của Trà Giang đang sinh trưởng và phát triển tốt. UBND xã giao HTX SXKD DVNN xây dựng phương án tiêu nước hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do lũ và hoa màu khi mưa bão xảy ra. Ông Phạm Văn

Đài, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Là vùng ứng trũng, khu vực này chỉ cần mưa khoảng 200 - 300mm sẽ gây ngập ứng diện rộng nên HTX đã chủ động xây dựng các phương án để ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Theo đó, xã sẽ khoanh vùng cao, ưu tiên tiêu nước triệt để cho vùng trũng trước đồng thời đóng các cống tưới, mở các cống tiêu. Giao các tổ nông giang ở các thôn bám sát đồng ruộng, ứng trực thực hiện việc tiêu thoát nước. Vì thế, những năm gần đây trên 400ha lúa mùa của xã chưa bị thiệt hại do mưa bão gây ra. Chị Vũ Thị Nhài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Hàng năm, Đoàn xã đều huy động 50 thanh niên vào lực

lượng xung kích để khi có lệnh sẽ tham gia công tác vận chuyển, di dời người dân từ nơi nguy hiểm về nơi an toàn; tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, đắp đê; đồng thời, cử đoàn viên tham gia tập huấn bơi lội, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai xảy ra.

Thời gian tới, xã Trà Giang tiếp mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCTT và TKCN, chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi mưa bão xảy ra.

THU THỦY



Trạm bơm Diệm Dương (xã Trà Giang) tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra.